
ในสมยัท่ีผมเป็นนายกรฐัมนตร ีเมือ่สกั 30 ปี 

ก ่อน ตอนนั้นความตื่นตัวในเรื่องการรักษา 

สิ่งแวดล้อมของเมืองไทยค่อนข้างจะน้อย เพราะ

เราถือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มา จึงไม่สนใจเร่ือง  

ลม น�้า อากาศ ป่า แม่น�้า ล�าคลอง แต่พอสภาพ

เศรษฐกิจของเมืองไทยดีขึ้น สังคมเมืองไทย 

มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเพราะมีภาค

อุตสาหกรรมเข้ามา จึงเกิดการถมคูคลอง สร้าง

ถนนให้ใหญ่ขึ้น ตัดไม้เพื่อน�าที่ดินมาท�าไร่ ท�านา 

สิง่สกปรกต่าง ๆ  กถู็กโยนลงแม่น�า้ล�าคลอง จึงเกดิ

มลพิษมากขึ้นตามล�าดับ 

สมัยน้ันเราโชคดีที่มีคนอย่าง ศ.ดร.ไพจิตร  

เอ้ือทวกีลุ  ซึง่เป็นรฐัมนตรกีระทรวงวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม และรฐัมนตรอีกีหลาย

คนในคณะรัฐบาล ยังให้ความสนใจปัญหาเหล่านี้  

และคิดว่าเมืองไทยต้องท�าอะไรบางอย่างที่จะ

รักษาไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นครั้ง

แรกที่มีการออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

คนทีม่ส่ีวนในการช่วยร่างกฎหมายอย่างมากกค็อื 

อ.ไพจิตร บุคคลในรัฐบาล และบุคคลภายนอก  

เช่น อาจารย์พนัส ทศันยีานนท์ คุณโสภณ สภุาพงษ์ 

ดร.ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์  

การมพีระราชบัญญติัรกัษาคุม้ครองสิง่แวดล้อม

เป็นครั้งแรก จึงมีการตื่นตัวมากขึ้นและมีผลทาง

ด้านรูปธรรมมากขึ้น ในสมัยนั้นมีสถาบัน TDRI อยู่แล้ว โดย ดร.เสนาะ อุนากูล 

เป็นคนจัดตั้งและด�าเนินการ มี ดร.ไพจิตร ดร.อานัติ อาภาภิรมย์ เป็นกรรมการ 

ซึ่งตอนแรก ๆ TDRI ก็มีส่วนหนึ่งท่ีท�าเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ยังให้ความส�าคัญ 

ด้านสิ่งแวดล้อมไม่พอเพียงเพราะดูภาคเศรษฐกิจทั้งหมด  

ดร.ไพจิตร ก็คิดว่าต้องมีอีกสถาบันหนึ่ง ที่เพ่งเล็งไปเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม

จริง ๆ  จึงได้ ดร. ธีระ พันธุมวนิช  มาเป็นหัวเรือใหญ่ เป็นประธานสถาบันคนแรก 

และ ดร.ไพจิตร ได้เชิญผมให้เป็นประธานสภาสถาบันฯ แต่คนที่ท�างานมากที่สุด 

คือ ดร.ธีระ และดร.ไพจิตร ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

เมื่อมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ก่อตั้งขึ้น ก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น  

จงึได้รับโปรเจคต่าง ๆ  จากรฐับาล ต่อมาความตืน่ตวัทางภาคเอกชนกเ็ริม่มากขึน้ 

ในที่สุดก็มีทางฝ่ายภาคเอกชนและภาคประชาชนมาร่วม

หลังก่อตั้ง TEI มาแล้ว 6-7 ปี ดร.ธีระ ท่านก็เสียชีวิต ผมก็คิดว่าเป็นความ

น่าสลดใจที่เมืองไทยสูญเสียบุคคลท่านนี้ไป ท่านเป็นคนที่มีความรู้ทางด้าน

วิชาการ มีประสบการณ์มากมาย และเป็นผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในหลักการของการรักษา

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

แนวนโยบายหลักที่ตั้งไว้ โดย ดร.ไพจิตร ดร.ธีระ และผม คือ อย่าท�าลาย 

สิ่งแวดล้อม นอกจากรักษาแล้วต้องพยายามเพิ่มพูนพื้นที่ของส่ิงแวดล้อม 

ธรรมชาติให้มันมีมากข้ึน การดูแลสิ่งแวดล้อมรัฐบาลท�าคนเดียวไม่ได้ รัฐบาล

ต้องหาเพือ่นร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคประชาชน เพราะถ้าภาคประชาชน

ตืน่ตวั กเ็ป็นการบังคบัไปในตวัว่ารฐับาลต้องสนบัสนุน ต้องส่งเสรมิ ทุกส่ิงทกุอย่าง

ในเมืองไทยก็เช่นกัน ถ้าหากเราพูดถึงประชาธิปไตยแล้วหลายสิ่งหลายอย่างมัน

ต้องมาจากข้างล่าง ไม่ใช่มาจากข้างบน  เรือ่งสิง่แวดล้อมกเ็ช่นกนั รฐับาลอาจจะ

ออกกฎหมาย แต่ผลงานจะไม่ปรากฏขึ้นหากไม่ได้รับความ 

ร่วมมือจากภาคประชาชนหรือภาคเอกชน ส่วนภาคเอกชน

นอกจากมพีลงัด้านเงนิแล้ว เขายงัมพีลงัทางด้านตัวบุคลากร

ด้วย “ผมคิดว่า TEI จะอยู่ยั่งยืนต่อไป ก็ต้องพยายามที่

จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง 3 ภาค คือ 

รัฐบาล เอกชน และประชาชน เมื่อนั้นเราก็จะเห็น 

เมืองไทยเป็นเมืองที่มีความสง่างามมากข้ึน 

เป็นเมืองที่ดี ต้นไม้สีเขียวมากขึ้น จะเห็น

แม่น�้าล�าคลองท่ีมีความสะอาด ปลา

สามารถอยู่ได้” 

       กบับทบาทดา้นส่ิงแวดลอ้ม
โดย คุณอานันท์  ปันยารชุน


